

BÁO CÁO
kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2023
tại Trường Đại học Quảng Bình

Thực hiện Công văn số 20-CV/BCĐ ngày 02 tháng 10 năm 2023 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình về báo cáo kết quả việc xây dựng và triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023, Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình báo cáo kết quả thực hiện với những nội dung sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Tính đến thời điểm báo cáo, Đảng bộ Trường có 17 chi bộ trực thuộc với 204 đảng viên. Ban chấp hành Đảng bộ có 14 đồng chí; trong đó có 12 đồng chí có trình độ tiến sỹ; 13 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường gồm: Hội đồng Trường, Hội đồng Khoa học và Đào tạo và 18 đơn vị (07 khoa đào tạo, 01 Viện, 07 phòng và 03 trung tâm); các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội gồm: Công đoàn trường, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, Hội Chữ thập đỏ.

Tổng số viên chức, nhân viên toàn Trường là 236 người, trong đó có 136 giảng viên; có 02 Phó Giáo sư, 49 tiến sỹ; theo chức danh nghề nghiệp, có 02 giảng viên cao cấp, 64 giảng viên chính.

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện

Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18 tháng 02 năm 1998 của Bộ Chính trị Khóa VIII về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10 tháng 11 năm 2022 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023); Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ; Kết luận số 120-KL/TW ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Bộ Chính trị Khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và các văn bản có liên quan. Đẩy mạnh và thực hiện

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chính đồn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18 tháng 02 năm 2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

2. Việc ban hành các văn bản tổ chức thực hiện

Đảng ủy, Nhà trường xây dựng, ban hành các văn bản thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, gồm:

- Nghị quyết số 15-NQ/ĐU ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2023;

- Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 1409/QĐ-ĐHQB ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình (*tiếp tục thực hiện*);

- Kế hoạch số 288/KH-ĐHQB ngày 20 tháng 02 năm 2023 của Trường Đại học Quảng Bình về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2023;

- Kế hoạch số 189/KH-ĐHQB ngày 06 tháng 02 năm 2023 của Trường Đại học Quảng Bình về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023;

- Kế hoạch số 322/KH-ĐHQB ngày 21 tháng 02 năm 2023 của Trường Đại học Quảng Bình về hiện công tác kiểm soát xung đột lợi ích năm 2023;

- Kế hoạch số 129/KH-ĐHQB ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Trường Đại học Quảng Bình về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023;

- Kế hoạch số 1957/KH-ĐHQB ngày 10 tháng 10 năm 2022 thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục đại học năm học 2022 - 2023;

3. Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Đảng ủy trường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt, tuyên truyền Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; tiếp tục quán triệt và tuyên truyền Chỉ

thị số 30-CT/TW ngày 18 tháng 02 năm 1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Nghị quyết số 55/NQ-UBTVQH10 ngày 30 tháng 8 năm 1998 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa X ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, Kết luận số 120-KL/TW ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số nội dung Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Công văn số 87-CV/TU ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai Kết luận số 120-KL/TW gắn với việc triển khai Nghị quyết đại hội đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác dân vận, các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể viên chức và nhân viên.

4. Hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Trường Đại học Quảng Bình chưa thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Trường do Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, người đứng đầu Nhà trường, các tổ chức đoàn thể thuộc Trường triển khai thực hiện theo Nghị quyết của Đảng ủy.

5. Vai trò, trách nhiệm và sự phối hợp của Đảng ủy, Hiệu trưởng và tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Việc thực hiện dân chủ nhằm phát huy quyền làm chủ và huy động tài năng trí tuệ của đảng viên và viên chức, góp phần xây dựng nề nếp, trật tự kỷ cương, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, tệ nạn xã hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mặt khác, thực hiện dân chủ trong Đảng bộ còn thể hiện sự lãnh đạo theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị.

Với vai trò lãnh đạo, Đảng ủy Trường đã lãnh đạo Nhà trường xây dựng, ban hành tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Trên cơ sở đó, hàng năm lãnh đạo, chỉ đạo Nhà trường xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; định kỳ báo cáo các cấp ủy đảng cấp trên và các cơ quan có thẩm quyền đúng quy định. Giao trách nhiệm cho các Chi bộ trực thuộc Đảng

bộ phối hợp với lãnh đạo chuyên môn từng khoa, phòng, trung tâm quán triệt và tổ chức thực hiện các nội dung của Kết luận số 65-KL/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 36-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của Nhà trường, nâng cao chất lượng sinh hoạt trong các chi bộ, dân chủ bàn bạc các chủ trương, biện pháp trong thực hiện các nhiệm vụ của Nhà trường.

Đảng ủy Trường tổ chức họp định kỳ mỗi tháng một lần để đánh giá những kết quả đã đạt được trong tháng và triển khai các hoạt động của tháng tiếp theo. Hội nghị Đảng ủy luôn phát huy dân chủ; ban hành nghị quyết lãnh đạo chính quyền, đoàn thể. Căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy, Nhà trường và các tổ chức đoàn thể thuộc Trường xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Công đoàn Trường, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, Hội Chữ thập đỏ, ... đã tích cực tham gia có hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động viên chức, nhân viên, đoàn viên, hội viên thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Công đoàn Trường làm tốt công tác giáo dục, động viên đoàn viên và lao động hăng hái thi đua công tác; phát huy vai trò làm chủ và giám sát, phản biện xã hội; tham gia đóng góp ý kiến cho các hoạt động của Đảng ủy, Nhà trường; góp phần tạo môi trường làm việc thực sự dân chủ, kỷ cương và đoàn kết, xây dựng Đảng bộ, Nhà trường và tổ chức mình ngày càng vững mạnh.

6. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết

Đảng ủy thường xuyên theo dõi, kiểm tra giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ của Nhà trường và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Tại hội nghị Đảng ủy hàng tháng, Đảng ủy đều đánh giá việc thực hiện quy chế dân chủ trong Đảng bộ. Tại Hội viên chức và người lao động hàng năm, trong báo cáo tổng kết năm học, Nhà trường đề đánh giá việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Định kỳ hàng năm, Đảng ủy lãnh đạo Nhà trường xây dựng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở báo cáo cấp ủy đảng cấp trên và các cơ quan có thẩm quyền.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Kết quả thực hiện các nội dung dân chủ theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP

Trường Đại học Quảng Bình luôn thực hiện dân chủ trong quản lý và điều hành hoạt động của Nhà trường; trong quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức.

Định kỳ, hàng tháng, hàng quý và 6 tháng, Đảng ủy tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ, Nhà trường tổ chức hội nghị giao ban để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phải thực hiện trong thời gian tới của Đảng ủy, Nhà trường¹. Cuối năm, Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức kiểm điểm, đánh giá và xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”². Đầu năm học kế tiếp, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Hiệu trưởng tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động, đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ của năm học trước, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học mới³.

Cuối năm học, Hiệu trưởng chỉ đạo các đơn vị thuộc Trường tổ chức tổng kết hoạt động của đơn vị, đánh giá và xếp loại chất lượng viên chức theo quy định tại Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 tháng năm 2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức và viên chức⁴; bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân theo quy định tại Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn của Nhà nước.

Tại các hội nghị, Lãnh đạo trường luôn lắng nghe ý kiến phản ánh, phê bình của viên chức, nhân viên. Nhà trường thực hiện nghiêm túc lịch tiếp công dân định kỳ hàng tuần theo Quy định của UBND tỉnh và quy định của Trường.

Thực hiện Luật Tiếp cận thông tin, Thông qua các hội nghị, các diễn đàn, Hệ thống quản lý văn bản nội bộ và Trang thông tin điện tử tổng hợp của Trường, Nhà trường thực hiện nghiêm túc việc công khai những việc viên chức, nhân viên biết được quy định tại Điều 7 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP.

Nhà trường đã ban hành Quy định quản lý, sử dụng, mua sắm tài sản trong Trường Đại học Quảng Bình, Quy chế chi tiêu nội bộ. Theo đó, việc mua sắm, sử dụng, quản lý tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tiết kiệm kinh phí được cấp. Hàng năm, tại

¹ Biên bản hội nghị; Nghị quyết của Đảng ủy; Thông báo kết luận hội nghị giao ban của Nhà trường;

² Kế hoạch tổng kết công tác đảng; biên bản các hội nghị; kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên;

³ Kế hoạch hội nghị viên chức; Báo cáo tổng kết năm học; Nghị quyết hội nghị viên chức;

⁴ Kế hoạch tổng kết năm học; Báo cáo tổng kết năm học; Quyết định phê duyệt kết quả xếp loại chất lượng viên chức, ...

Hội nghị viên chức và người lao động, Nhà trường chỉ đạo đơn vị chức năng công khai tài chính rõ ràng để toàn thể viên chức được biết⁵.

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, hàng năm Nhà trường xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng nghiêm túc; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng trong viên chức. Xây dựng kế hoạch, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức đúng thời hạn và định kỳ. Triển khai việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập và công khai bản kê khai minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị được Nhà trường thực hiện một cách nghiêm túc⁶.

Thực hiện công khai các nội dung theo quy định tại Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục đại học ban hành theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, các nội dung công khai được đăng tải trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của Trường. Mặt khác, chỉ đạo việc cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin, tài liệu, cách thức tổ chức thực hiện, trách nhiệm thực hiện và trách nhiệm giải trình những nội dung công việc trong cơ quan, đơn vị quy định tại Điều 7, Điều 9 của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, trừ những tài liệu mật theo quy định của pháp luật.

Nhà trường luôn xem xét, giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của viên chức và kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan, đơn vị; kịp thời báo cáo với cơ quan có thẩm quyền những vấn đề không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình. Năm 2020, Trường Đại học Quảng Bình không nhận được bất kỳ đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của viên chức, người học và công dân.

2. Kết quả tổ chức thực hiện dân chủ gắn với thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị “về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao

⁵ Báo cáo công khai tài chính năm 2022;

⁶ Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023; Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023; Báo cáo kết quả kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2022;

chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, Đảng ủy đã chỉ đạo Nhà trường tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng và hiệu quả.

Nhà trường hoàn thành việc kiện toàn bộ máy, nhân sự Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025⁷, Lãnh đạo Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Quảng Bình⁸. Thực hiện quy trình bổ nhiệm mới 02 viên chức quản lý, bổ nhiệm lại 03 viên chức quản lý và thực hiện điều động, bổ nhiệm 02 viên chức quản lý⁹. Rà soát, xây dựng và ban hành Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023.

3. Kết quả tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động; rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

Tháng 10 năm 2023, Đảng ủy lãnh đạo Nhà trường và Công đoàn trường tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2023 - 2024 theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và Thông tư số 01/2016/TT-BNV. Hội nghị thực sự là diễn đàn để viên chức và người lao động được đóng góp ý kiến cho việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường trong năm học và bàn các biện pháp, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học mới. Mặt khác, tại hội nghị, Lãnh đạo Trường có trách nhiệm giải trình và công khai những việc mà viên chức, người lao động được biết theo quy định¹⁰.

Trong hoạt động quản lý, Nhà trường luôn chú trọng đến công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định. Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018, Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và các quy định của pháp luật, Đảng ủy lãnh đạo Nhà trường rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quản lý phù hợp với tình hình thực tiễn của Trường¹¹.

⁷ Hội nghị Hội đồng trường lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thông qua Quyết định của UBND tỉnh về cử ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tạm thời kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng trường, bầu Thư ký và kiện toàn các ban chuyên môn của Hội đồng trường.

⁸ Hoàn tất các thủ tục đề nghị bổ nhiệm ông Võ Khắc Sơn, Phó Hiệu trưởng giữ chức vụ Tổng Biên tập và ông Nguyễn Đình Hùng, Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Đối ngoại giữ chức vụ Phó Tổng biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Quảng Bình.

⁹ Bổ nhiệm mới (ông Phan Trọng Tiến, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng KHCN&ĐN, bà Lê Thị Bạch Liên, giữ chức vụ Trưởng bộ môn KHTN); bổ nhiệm lại (bà Trần Thị Lụa, Phó Giám đốc TTHL, ông Trần Thủy, Trưởng khoa GDTC-QP, bà Lý Thị Thu Hoài, Phó Trưởng phòng Đào tạo); điều động, bổ nhiệm (bà Đinh Thị Thanh Trà giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Sư phạm, bà Nguyễn Thị Quế Thanh giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Khoa học cơ bản).

¹⁰ Kế hoạch tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2023 - 2024;

¹¹ Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Quảng Bình; Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Quảng Bình; Quy định quy trình thẩm định giáo

Dưới sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Công đoàn Trường, Ban Thanh tra nhân dân được củng cố, kiện toàn, tạo điều kiện để phát huy tốt vai trò hoạt động, tham gia vào nhiều hoạt động như kiểm tra, giám sát về chuyên môn, cơ sở vật chất, tài chính; giải quyết những vướng mắc về vật chất, tinh thần, chế độ chính sách đối với viên chức và nhân viên; có vai trò tích cực trong mở rộng, phát huy dân chủ của Nhà trường. Hàng năm, tại Hội nghị viên chức và người lao động, Ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động của mình trong năm học¹². Căn cứ Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Định kỳ 02 năm, tại Hội nghị viên chức và người lao động, Ban Thanh tra nhân dân được kiện toàn đúng quy định¹³.

4. Tác động của việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Thông qua việc tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Trường Đại học Quảng Bình, nhận thức và trách nhiệm của viên chức, người lao động ngày càng được nâng lên. Viên chức và người lao động nắm được và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quy định của ngành giáo dục và của Nhà trường và các chế độ, chính sách đối với người lao động.

Việc thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ cơ sở trong Nhà trường nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc tổ chức công việc, sắp xếp bộ máy, sử dụng lao động và nguồn lực tài chính đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính; động viên viên chức, người lao động tham gia đóng góp ý kiến và kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động của Trường, góp phần xây dựng Đảng bộ, Nhà trường và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng phát triển. Đồng thời, phát huy trách nhiệm và sức sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể trong phong trào thi đua yêu nước; đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của viên chức và người lao động. Góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm.

Kết thúc năm học 2022 - 2023, Nhà trường đã hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được đề ra tại Nghị quyết hội nghị viên chức, người lao động năm học. Nhiều hoạt động đã được chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đạt kết quả tốt

trình lưu hành nội bộ của Trường Đại học Quảng Bình; Quy định về đánh giá trong đào tạo dự bị tiếng Việt đối với lưu học sinh học tập tại Trường Đại học Quảng Bình;

¹² Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2023;

¹³ Biên bản Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2023 - 2024;

trên tất cả các hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của Nhà trường.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả đạt được và nguyên nhân

Với sự nỗ lực của Đảng ủy, Nhà trường, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Trường Đại học Quảng Bình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 với nhiều mặt hoạt động đạt kết quả đáng khích lệ. Cuối năm 2022, Đảng bộ Trường được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đánh giá, xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ; cuối năm học 2022 - 2023, Nhà trường và các tổ chức đoàn thể được đánh giá, xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ¹⁴.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc triển khai các chương trình, kế hoạch hoạt động và cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, phát huy dân chủ trong viên chức, người lao động đã có tác dụng tích cực trong việc xây dựng khối đại đoàn kết nhất trí từ trong Đảng bộ đến quần chúng, xây dựng sự đồng thuận trong từng đơn vị. Các đơn vị đoàn kết, ổn định, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; đảng viên, viên chức và người lao động yên tâm công tác, toàn tâm toàn ý với công việc, cùng chung sức xây dựng Đảng bộ, Nhà trường ngày càng phát triển.

Đạt được những kết quả nêu trên là do sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự phối hợp của các sở, ban, ngành cấp tỉnh trong mọi hoạt động nói chung và trong việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở nói riêng; sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng ủy Trường, việc triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả các chương trình, kế hoạch của tập thể Ban Giám hiệu, các đơn vị và tổ chức thuộc Trường cùng với sự đoàn kết, thống nhất, ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, việc chấp hành nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là ý thức thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở của đội ngũ viên chức, người lao động trong Nhà trường.

2. Những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

Một số văn bản quản lý của Nhà trường chưa được rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời; viên chức còn thiếu quan tâm đến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến người lao động; ít có những đóng góp ý kiến cho quy định, quy chế, kế hoạch của Nhà trường.

¹⁴ Quyết định phê duyệt kết quả xếp loại chất lượng, công nhận các danh hiệu của Đảng, Nhà trường, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cấp trên.

Nguyên nhân của hạn chế nêu trên là do hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước thường xuyên thay đổi; nhận thức về dân chủ, về trách nhiệm thực hiện quy chế dân chủ của một số viên chức, người lao động còn hạn chế.

V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18 tháng 02 năm 1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII), Nghị quyết số 55/NQ-UBTVQH10 ngày 30 tháng 8 năm 1998 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa X, Kết luận số 120-KL/TW ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XI), Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ Nội vụ, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) gắn với việc triển khai Nghị quyết đại hội đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác dân vận, các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể viên chức và nhân viên.

2. Kiện toàn, thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Trường Đại học Quảng Bình; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy; sửa đổi, bổ sung và xây dựng quy chế, kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Trường Đại học Quảng Bình và hệ thống văn bản quản lý trên cơ sở các quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn của Nhà trường.

3. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị “Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức sắp xếp bộ máy Nhà trường, các đơn vị thuộc Trường tinh giản, gọn nhẹ và hiệu quả.

4. Thực hiện nghiêm túc việc công khai những việc viên chức và người lao động được biết theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và các nội dung cơ sở giáo dục đại học phải công khai theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017. Tạo điều kiện để các tổ

chức đoàn thể chính trị - xã hội thuộc Trường, viên chức và nhân viên thực hiện vai trò giám sát, phản biện đối với các hoạt động của Đảng, Nhà trường; được tham gia bàn bạc, thảo luận, đóng góp ý kiến vào chương trình, kế hoạch, quy chế của Nhà trường.

5. Tổ chức kiểm điểm, đánh giá và xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2023 theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 04 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của cấp ủy Đảng cấp trên nghiêm túc, khách quan, công bằng, dân chủ trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà trường; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng trong đảng viên, viên chức và nhân viên gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2023.

6. Làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm . Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo. Tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trường nghiêm túc theo quy định tại Luật Tiếp công dân năm 2013, Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và Quy định tiếp công dân và quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh tại Trường Đại học Quảng Bình.

7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường và công tác thanh tra, kiểm tra của Nhà trường, nhất là kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Trường Đại học Quảng Bình năm 2023, Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình báo cáo Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh được biết để theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- BCD thực hiện QCĐCCS Đảng ủy Khối;
- Đảng ủy Trường;
- Ban Giám hiệu;
- Các đơn vị;
- Các tổ chức đoàn thể thuộc Trường;
- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

(Đã ký)

Nguyễn Đức Vượng